

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 517\* Năm 11/ 2022 \* Chúa nhật 27/02/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Ánh thư mục tử*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**T**hứ tư tới là thứ tư lễ Tro, chúng ta cùng với Giáo hội đi vào Mùa Chay để chuẩn bị cử hành lễ Vượt qua : “Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc Sám hối”. (AC 27)

Vì thế Mùa Chay thường gọi lên cho chúng ta tư tưởng ăn năn sám hối, thay đổi đời sống quay trở về với Chúa. Tuy nhiên để ăn năn sám hối thực sự thì việc đầu tiên cũng như việc cơ bản nhất là chúng ta nhận biết mình có tội hay có lỗi. Chúng ta chẳng bao giờ thực sự sám hối khi chúng ta chưa thấy mình có tội, có lỗi hay khi chúng ta thấy tội chúng ta phạm là do tội lỗi của người khác.

Mùa Chay mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống chính mình để có cuộc sống vượt qua : chết và chôn tội lỗi trong mồ để sống lại cùng với Đức Kitô trong đời sống mới. Mùa Chay cũng mời gọi chúng ta đặt cuộc đời tội lỗi của mình trong Lòng Chúa Thương Xót vì chúng ta được tha thứ không phải vì chúng ta xứng đáng, không phải vì công nghiệp của chúng ta nhưng do tình thương của Chúa.

Đặc biệt năm nay, ngày 23/2/2022 Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi hoà bình cho Ucraina; ngài mời gọi dành ngày thứ Tư lễ Tro, 2/3, ăn chay cầu nguyện cho hoà bình. Đức Thánh Cha bày tỏ đau khổ và lo lắng vì tình hình ở Ucraina: “Tôi rất đau lòng vì tình hình ngày càng tồi tệ ở miền đông Ucraina. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong vài tuần qua, những viễn cảnh ngày càng đáng báo động đang mở ra.” Chiến tranh luôn gây đau khổ lâu dài cho nhiều người.



## TÍNH CÁCH NGƯỜI MÔN ĐỆ

*“Lấy cái xà ra khỏi mắt người trước đã.... Xem quả thì biết cây.” (Lc 6,42.44)*

**Suy niệm:** Bằng những lời ngắn gọn – và dí dỏm nữa – Chúa Giê-su nêu rõ tính cách người môn đệ cần phải có để họ “tri hành hiệp nhất”: cuộc sống của họ nhất quán với lời họ rao giảng. Bằng hình ảnh thật buồn cười của người đang bị cái xà to đùng che kín mắt mình mà còn “le te” đòi nhặt cái rác trong mắt anh em, Chúa dạy các môn đệ thay vì xét đoán tha nhân, trước tiên phải nhìn lại chính mình và sửa đổi bản thân trước đã. Phải lấy cái xà ra khỏi mắt mình rồi mới có thể sáng suốt phân định và giúp người khác phân định dưới ánh sáng của Lời Chúa. Có cái nhìn sáng suốt rồi, nhiệm vụ kế tiếp của người môn đệ là phân định – chứ không phải xét đoán – dựa trên một nguyên tắc chắc chắn đó là “xem quả thì biết cây”: một công việc đem lại kết quả tốt đẹp trước mặt Chúa hẳn là xuất phát từ động lực ngay chính và thánh thiện.

**Mời Bạn:** “Lòng đầy thì miệng mới nói ra”. Qua đời sống cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, lòng bạn sẽ “đầy” Chúa. Và như thế bạn sẽ sinh nhiều hoa trái tốt lành đẹp lòng Chúa. Và cũng vậy, lời rao giảng của bạn mới có sức thuyết phục và đáng tin theo.

**Sống Lời Chúa:** Chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa cho chúng ta biết được mình để khiêm tốn sửa những điều sai trái. Xin Chúa cho ta biết được người để góp ý chân thành.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con phải sáng suốt, đừng xét đoán và lời nói phải đi đôi với việc làm. Xin cho chúng con luôn nhớ nhiệm vụ của mình để thi hành Lời Chúa cách tốt nhất trong tình yêu và sự trợ giúp Của Chúa. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ ĐTC tuyên bố thứ Tư Lễ Tro, 2/3, là Ngày ăn chay cầu nguyện cho Ucraina

Đức Thánh cha bày tỏ đau khổ và lo lắng vì tình hình ở Ucraina: “Tôi rất đau lòng vì tình hình ngày càng tồi tệ ở miền đông Ucraina. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong vài tuần qua, những viễn cảnh ngày càng đáng báo động đang mở ra.”

### **Kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị**

Nhận xét rằng “một lần nữa hòa bình của tất cả lại bị đe dọa bởi các lợi ích đảng phái”, Đức Thánh cha kêu gọi “những người có trách nhiệm chính trị nghiêm túc kiểm tra lương tâm trước mặt Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của hòa bình chứ không của chiến tranh; là Cha của tất cả mọi người, không chỉ của một ai đó, Đấng muốn chúng ta trở thành anh em chứ không phải kẻ thù.” Ngài “yêu cầu tất cả các bên liên quan tránh bất kỳ hành động nào gây ra đau khổ hơn nữa cho người dân, làm mất ổn định sự chung sống giữa các quốc gia và làm mất uy tín của luật pháp quốc tế.”

### **Ngày 2/3: Ngày ăn chay cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina**

Ý thức rằng chỉ có Chúa mới có thể thay đổi lòng họ, Đức Thánh cha kêu gọi tất cả mọi người, những người có đức tin và những người không tin ngưỡng, cùng cầu nguyện cho hoà bình. Ngài nói: “Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng vũ khí của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Tôi mời mọi người vào ngày 2/3 tới, Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày ăn chay vì hoà bình. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Xin Nữ Vương Hoà bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.”

## ❖ Toà Thánh công bố chủ đề Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108

“Xây dựng tương lai với người di cư và người tị nạn” là chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 25/9 năm nay.

Cùng với việc công bố chủ đề, trong thông cáo báo chí được đưa ra hôm thứ Ba 22/02, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết mục tiêu của Ngày này nhằm “Nhấn mạnh sự dân thân của tất cả chúng ta, những người được kêu gọi để xây dựng một tương lai theo kế hoạch của Thiên Chúa, trong đó không ai bị loại trừ”.

Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện giải thích rằng, “Xây dựng với” có nghĩa trước hết là “ghi nhận và thúc đẩy sự đóng góp của người di cư và tị nạn trong việc xây dựng tương lai. Bởi vì chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới đảm bảo các điều kiện cho sự phát triển con người toàn diện”.

Thông cáo cho biết thêm, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này sẽ được chia thành sáu chủ đề phụ nhằm “đào sâu những đóng góp thiết yếu của người di cư và tị nạn - thực tế và tiềm năng - đối với sự phát triển xã hội, kinh tế, văn hoá và tinh thần của các xã hội và cộng đoàn Giáo hội”.

Để hỗ trợ việc chuẩn bị cho việc cử hành Ngày này, bắt đầu từ cuối tháng Ba, Phân bộ Di cư và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ khởi động một chiến dịch truyền thông, nhằm khuyến khích một sự hiểu biết sâu sắc hơn chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha qua các phương tiện truyền thông, tài liệu thông tin và các suy tư thần học.

*Nguồn: Vatican News*



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Anh Thành:** 200kg gạo. **Cô Vân Lê Thị Riêng:** 500.000đ. **Anh Khoa:** 1.000.000đ.